



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ผู้มีผลสอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๗ ราย ตามหลักเกณฑ์ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยได้ดำเนินการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (โดยสอบสัมภาษณ์) และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ทดลองปฏิบัติงาน) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น

โดยที่ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการ จำนวน ๑๖ ราย เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบว่า

๑. การแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกจะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ผ่านการคัดเลือกโดยแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิก
๒. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงจะย้ายหรือโอนได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางพรรณพิภล วิปุลากร)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อผู้คัดเลือกได้แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / ส่วนราชการที่จะแต่งตั้ง		
		ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ
๑	นางสาววิจิตตรา หน่อแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	๑๑๓๔๗๓	กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลแม่ใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
๒	นางสาวเสาวลักษณ์ วิจรณปิติ	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	๖๒๕๔	สถานีอนามัยตำบลเกาะเกร็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๓	นางสาวโสภา หล้าวงศ์สาย	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๙๕๑๒๐	ฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
๔	นางสาวณัฐวดี อูพารักษ์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๘๗๔๘๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
๕	นางกรรณิการ์ จันอะคะ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ	๘๓๐๒	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา
๖	นายชาณุวิทย์ จันทศรี	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	๕๗๙๐	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางบัวทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
๗	นางสาววัชรีย์ สมพงษ์	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	๑๒๑๒๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพัฒนานิคม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
๘	นางปิยะนุช เวชชะ	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	๘๒๐๘๘	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโพธิ์ชัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๙	นายทศพล ยอดจักร์	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผนปฏิบัติการ	๑๕๔๑๐๑	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๑๐	นางสาวปิยมาศ ผิวผ่อง	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๑๐๕๐๒๓	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำหนาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / ส่วนราชการที่จะแต่งตั้ง		
		ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ
๑๑	นางนุชนาถ ตริยานุสรณ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๘๖๙๓๖	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมแสง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
๑๒	นางศรัณย์รัชต์ สุนประหัตถ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๘๙๓๐๒	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
๑๓	นางจิตรลดา พงษ์พิชญาธร	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๔๕๔๔๗	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
๑๔	นางสาวทิวาพร พันธุ์แดง	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๒๐๕๖๔	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเด็บบางนางบวช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๕	นางสาวฐิติวรรณ พลกุล	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๖๙๙๗๒	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนามน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๖	นางสุนณา โกสินธ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	๑๓๖๒๗๔	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง